



www.thai-canal.org ศูนย์ข้อมูลโครงการคลองไทยให้ความรู้ประชาชน

รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม.10800

1 กันยายน 2549

เรียน ท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

สถานะภาพทางการเมืองในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน บ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่กำลังทรุดตัวและทรุดลงทุกขณะ สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรก และไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือหมดไปจากประเทศไทยได้หรือไม่ ความไม่มั่นคงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุผลอะไรก็ตาม ย่อมหมายถึงความเสียหายของบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาที่จะนำพาประเทศไปสู่ความอ่อนแอทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ประชาชนคนไทยทุกคนย่อมไม่อยากจะให้ประเทศ มีสภาพการณ์เป็นอย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้ กล่าวคือยึดเยื้อ และอาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในอนาคต

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที่สำคัญ ตามรัฐธรรมนูญประเทศไทย ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ด้วยจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ในขณะนี้ บ้าน เมืองอยู่ในสภาวะที่การเมืองยังเว้งว่างไร้ซึ่งทิศทาง ทั้งที่ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างดิ้นรน แข่งขันกันทางธุรกิจการค้า เหมือนทำสงครามทางเศรษฐกิจ และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรมีบทบาท และชี้แนะประเทศไทย อีกทั้งควรเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศทั้งในยามปกติและไม่ปกติ กล่าวคือประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศชาติ เกิดการสะดุด และเสียหายทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเช่นนี้

ในฐานะกระผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้ โครงการขุดคลองคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 กระผมเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ช่วยทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

กระผมเห็นว่าองค์ที่สำคัญของประเทศอย่างของท่านควรจะเป็นองค์ชี้แนะทางความคิดให้กับประเทศ สามารถเป็นตัวแทนเพื่อนำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ออกเผยแพร่ กับประชาชนคนไทยได้รับทราบแล้วให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจ ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศจึงมีบทบาท และสามารถผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทย และประชาชนคนไทย ประเทศไทยไม่ใช่ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง (คณะบุคคล) แต่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทย ที่จะต้องส่งต่อไปยังลูกหลานไทยของเราทุกคนในอนาคตอย่างภาคภูมิใจ

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านช่วยดำเนินการผลักดันให้โครงการคลองไทยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะผลักดันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ที่สำคัญ ของประเทศไทยต่อไป ณ วันนี้ประชาชนชาวไทยดีใจภาคภูมิใจ ที่โครงการสนามบินสุวรรณภูมิสร้างสำเร็จ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่ท่าน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้เห็นการณ์ไกลได้วางไว้ (เมื่อ47ปี) ถ้าไม่เช่นนั้น ประเทศไทยจะเสียโอกาส ทางด้านเศรษฐกิจอย่างน่าเศร้าใจ

ทั้งนี้กระผมได้แนบเอกสารข้อมูลโดยสรุปมาให้ท่านสมาชิกเพื่อทำการศึกษาเบื้องต้น และสำหรับข้อมูลทั้งหมดของโครงการได้ถูกรวบรวมและจัดเก็บให้ท่านสามารถเปิดดูได้จาก Website (www.thai-canal.org)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการคอขวดกระ อูฉิมสภา ฯ
